

**BÁO CÁO**

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8  
và ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng gửi tới Kỳ họp thứ 7  
Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX**

Thực hiện Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX; Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

**1. Về công tác chỉ đạo điều hành**

Để đảm bảo việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX cụ thể, rõ ràng, giải quyết dứt điểm, đảm bảo các quy định của pháp luật, từ tháng 12 năm 2018 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản phối hợp giải quyết, văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri theo nguyên tắc Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có liên quan chủ động giải quyết công việc được giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị có liên quan để trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn, do địa phương quản lý, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu, sát thực tiễn của địa phương, đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các văn bản chỉ đạo cụ thể:

+ Từ Văn bản số 1857/UBND-VP đến Văn bản số 1861/UBND-VP ngày 27/12/2018 của UBND huyện về việc phân công giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX;

+ Văn bản 1856/UBND-VP ngày 27/12/2018 của UBND huyện gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tiên Yên khoá XIX;

+ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Kết luận cuộc họp của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ngày 05/01/2019 trong đó định hướng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan cách giải quyết và thời hạn giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện.

+ Văn bản số 404/UBND-VP ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khẩn trương tham mưu, triển khai việc phân công giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện còn chỉ đạo, đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện chỉ xem xét và quyết định đầu tư các dự án trên cơ sở đề xuất của các xã, thị trấn và khả năng cân đối vốn hằng năm của huyện (nguồn vốn chương trình nông thôn mới; các nguồn vốn sự nghiệp...). Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát xây dựng danh mục các dự án công trình (giao thông, thủy lợi, điện, nước, văn hóa...) thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chính trang, nâng cấp đô thị; các dự án được xây dựng phải dựa trên định hướng phát triển của địa phương, phù hợp các quy hoạch; phải thực sự cần thiết, cấp bách và phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Từ danh mục các dự án do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng và đề xuất, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định đầu tư vào kế hoạch năm sau; đồng thời căn cứ các danh mục dự án đã xây dựng, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trả lời kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện.

## **2. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri**

- Theo Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Yên, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm giải quyết 49 nội dung kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX. Trong đó:

- + Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản (33 ý kiến).
- + Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, nước sinh hoạt, giải phóng mặt bằng (02 ý kiến).
- + Lĩnh vực sản xuất và một số chính sách xã hội (06 ý kiến).
- + Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế (02 ý kiến).
- + Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ (02 ý kiến).
- + Lĩnh vực quốc phòng - an ninh (01 ý kiến).
- + Lĩnh vực khác (03 ý kiến).

Kết quả đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết 49 nội dung và có báo cáo về tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Các nội dung được giải quyết có kết quả giải quyết, trả lời cụ thể theo *Phụ biểu gửi kèm*.

- Theo Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 18/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện còn 02 nội dung về ý kiến giải quyết, trả lời cử tri chưa đồng tình (còn tồn đọng) kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện. Tiến độ giải quyết theo *Phụ biểu gửi kèm*.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 8 và ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng gửi Kỳ 7 Hội đồng